
 

 

 

 รายงานการประชุม 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ ๙/๒๕๖๔ 

วันเสาร์ท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ   

   มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

และห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

---------------------- 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ศ. (เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศร ี  ศรอีรุณ    นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ศ. (พิเศษ) อรรถพล   ใหญ่สว่าง      อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา   

๓. นายแพทย์ธวัช   สุนทราจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

๔. นายวีระ    โรจน์พจนรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. ดร.สมเกียรติ   ชอบผล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

๖. ดร.วีระชัย    ณ นคร      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗. นายทรงยศ     โรจนวีระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. นายวีระชัย   อมรรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

     ๙.  รศ. ดร.สุภกร    พงศบางโพธิ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา     

     ๑๐. ผศ. ดร.วิมลเรขา  ศริิชัยราวรรณ   ประธานสภาพนักงาน 

     ๑๑. รศ.กันย์กัญญา   ใจการวงค์สกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

           ประเภทคณาจารย์ประจำ 

    ๑๒. รศ. ดร.ฐิติรัตน์   เช่ียวสุวรรณ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

    ๑๓. ศ. ดร.เสมอ    ถาน้อย    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

    ๑๔. รศ. ดร.ดิเรก   ธีระภูธร             ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

    ๑๕. ผศ. ดร.ชลธิดา    เทพหินลัพ   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

    ๑๖. นายประฐมพงษ์   ทองรอด   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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รายนามกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. ศ. (เกียรตคิุณ) ดร.เกตุ   กรุดพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. รศ. ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. รศ. ดร.ชวนี        ทองโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. ดร.ทองเปลว     กองจันทร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕.  นายแพทย์ณรงค์    สายวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖.  นายโสภณ   ทองดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายวิทวัส     สวัสดิ์-ชูโต    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๘.  ดร.ณรงค์   ตนานุวัฒน์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ 

          มหาวิทยาลัยพะเยา         

รายนามผู้ที่เชิญมาช้ีแจง 

๑. ดร.ชัชวาล   วงศ์ชัย    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมทิัศน์ 

๒. ผศ. ดร.บุญฤทธิ์   สินค้างาม   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ 

         ทรัพยากรธรรมชาติ 

๓. ดร.สมบูรณ์   ฟูเต็มวงศ์   ผู้ช่วยอธิการบดี  

๔. นางสาวกัลวรา   ภูมลิา    ผูอ้ำนวยการกองบริการการศกึษา   

  

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นางกฤษณา    แปงณีวงค์         ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

  พะเยา      

    ๒. นางสาวเนตรชนก              สุขยิ่ง               หัวหน้างานประชุม   

๓. นายอาทิตย์ การดื่ม            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้            

           

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

          -ไม่มี-   
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 ก่อนเริ่มการประชุม รศ. ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ (เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา) 

แจ้งที ่ประชุมทราบว่า เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                

(COVID –19) ประกอบกับเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ มหาวิทยาลัยพะเยา    

จึงได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าประชุม ณ วิทยาลัย      

การจัดการ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ ท่าน ดังนี้ 

  ๑) ศ. (เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศรี  ศรอีรุณ 

  ๒) ศ. (พิเศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง 

๓) นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์ 

๔) นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ 

๕) ดร.สมเกียรต ิ ชอบผล 

๖) ดร.วีระชัย  ณ นคร 

  ๗) นายทรงยศ โรจนวีระ 

๘) นายวีระชัย อมรรัตน์ 

                

                   ผูเ้ข้าประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสทิธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยา จำนวน ๘  ท่าน ดังนี้ 

๑) รศ. ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ 

๒) ผศ. ดร.วิมลเรขา ศริิชัยราวรรณ 

๓) รศ.กันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล   

๔) รศ. ดร.ฐิตริัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 

๕) ศ. ดร.เสมอ  ถาน้อย 

๖) รศ. ดร.ดิเรก  ธีระภูธร 

๗) ผศ. ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ 

๘) นายประฐมพงษ์  ทองรอด 

 

                  ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบ้านพักหรือสถานที่สะดวก จำนวน ๘ ท่าน 

ดังนี้  

๑) ศ. (เกียรตคิุณ) ดร.เกตุ  กรุดพันธ์ 

๒) รศ. ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ 
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๓) รศ. ดร.ชวนี  ทองโรจน์    

๔) ดร.ทองเปลว กองจันทร์    

๕) นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์  

๖) นายโสภณ  ทองดี 

๗) นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต     

                    ๘)  ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง อธิการบดีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

  อธ ิการบดีมอบหมายให ้คณบด ีคณะเกษตรศาสตร ์และทร ัพยากรธรรมชาต ิ                    

(ผศ. ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม) นำเสนอแนวทางการบริหารงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ

ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ต่อที่ประชุมดังนี้ 

สรุปเรื่อง 

    ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีนโยบายให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย

พะเยา และเพื่อให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจงแนวทางการบริหารงานและนำเสนอรายงาน

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะ นั้น  

    บัดนี้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ได้จัดทำผลการดำเนินงานของ     

ศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  เสนอที ่ประชุม           

สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อโปรดทราบ  

            ผศ .  ดร .บ ุญฤทธ ิ์  ส ิ นค ้ างาม  ( ร ั กษาการคณบด ีคณะเกษตรศาสตร ์ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ) ได้นำเสนอแนวทางการบริหารงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์

การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงโดยสรุปดังนี้  
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      ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 

   ๑. ศ. (เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศร ีศรอีรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชื่นชมผลการ

ดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง จากการหารือกับ ศ. (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่ามหาวิทยาลัยพะเยามีพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตน้แบบ ให้บริการทางวิชาการ อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
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และนวัตกรรมการเกษตรเพื่อชุมชน และยังได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจาก ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว 

อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน           

ของศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง ทั ้งนี ้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงรับเชญิทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย

พะเยา ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมหาวิทยาลัยพะเยากราบทูลรายงานความก้าวหน้าของ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ การแปรรูปและผลิตภัณฑ์      

ของศูนย์ฯ รายได้ที่ เกิดขึ ้นจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การบริการสังคมและชุมชน          

การจัดการเรียนการสอน รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินงานของศูนย์ฯ   

  ๒. ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ชื ่นชมผลการ

ดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีข้อเสนอแนะเรื ่องชื ่อโครงการศูนย์ศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ  

  ผศ.  ดร .บ ุญฤทธ ิ์  ส ิ นค ้ างาม ( ร ั กษาการคณบด ีคณะเกษตรศาสตร ์ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ) ได้ช้ีแจงว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ จาก ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและ

ความอยู่รอดของมนุษยชาติ เป็น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ได้มีข้อเสนอแนะเรื่อง

รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์ฯ ที่ไม่ได้ระบุต้นทุน การเพิ่ม/ลดต้นทุน ผลผลิต

ที่ได้จากพืชและสัตว์ ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน ความสะอาด ความปลอดภัย ระบบการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้แรงงานคน ซึ่งจะทำให้เห็นว่าผลผลิตต่าง ๆ ที่ผลิตออกมานำไปสู่ความ

ปลอดภัย และนำไปสู่คุณภาพชวีิตของเกษตรกรอย่างไรบ้าง และได้ยกตัวอย่าง สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทำโครงการให้ชาวบ้านปลูกผักกินเอง   

ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเมื่อไปวัดสารพิษในเลือดในร่างกายของชาวบ้านปรากฏว่าปริมาณสารพิษในเลือด     

ในร่างกายลดลง รวมไปถึงการขยายผลไปสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์กับเด็กและ

เยาวชนจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมาก  

 ๓. ศ. (เกียรติคุณ) ดร.เกตุ กรุดพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชื่นชม

ผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และมีข้อสังเกตว่าควรมีการแบ่งพื้นที่บางส่วน

ของศูนย์ฯ โดยให้นำเรื ่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ในภาพรวม         

ทั้งจังหวัดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อดึงดูดเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ให้สามารถเรียนรู้ได้ รวมถึง

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดพะเยาด้วย เป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน 
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 ๔. รศ. ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ชื ่นชม       

ผลการดำเนนิงานของศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง โดยมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

  ๑) การตั้งชื่อศูนย์ฯ ควรตั้งเป็นชื่อที่ดงึดูดและมีความน่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะ 

  ๒) การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง ควรทำให้มีความ     

โดดเด่นและมีอัตลักษณ์เฉพาะ เพื่อให้ดูแตกต่างจากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโดยทั่วไป และมุ่งเน้นการ

เผยแพร่ข้อมูลใหก้ับเด็กนักเรียนมัธยมศกึษา การเข้าถึงของประชาชนที่เข้ามาเรียนรู้ 

 ๕. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ชื่นชม

ผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ ่งได้เชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ไปดูงานของศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เห็น        

ความตัง้ใจการทำงานของบุคลากรเป็นอย่างดี และมีความเห็นเช่นเดียวกับ รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 

และ ศ. (เกียรตคิุณ) ดร.เกตุ กรุดพันธ์ เรื่องการตัง้ช่ือศูนย์ฯ โดยอาจเพิ่มเติมเรื่องความมั่นคงทางอาหาร 

และมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

   ๑) มหาวิทยาลัยพะเยามีบทบาทที่สำคัญในการเข้าถึงชุมชน เรื่องงานวิจัย        

การนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย รวมถึงเรื ่องการตลาด และสิ่งที่สำคัญและมีความ       

โดดเด่น โดยยุทธศาสตร์การค้าของกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือ  จังหวัดพะเยาอยู ่ในกลุ ่ม Thailand 

Development ซึ่งมีศักยภาพและมีความพร้อมด้านวิจัยที่ท้าทาย เช่น มีพันธุ์พืช ปศุสัตว์ การประมง 

การเกษตร ควรเพิ่มมูลค่าเพิ่มความท้าทาย มหาวิทยาลัยพะเยาต้องค้นคว้าสิ่งเหล่านีใ้ห้ได้เพื่อสู่งานวิจัย

ที่ได้เผยแพร่และตีพมิพ์ การสรา้งฐานรากเศรษฐกิจชุมชน 

  ๒) ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม และการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาได้เชื ่อมต่อทางการตลาดและทำความร่วมมือ         

กับ 7-Eleven (บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)) เพื่อวัดศักยภาพของมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ

นำไปสู่ความท้าทายกันอย่างไร 

  ๖. ดร.วีระชัย ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะเรื่อง

พืน้ที่ของศูนย์ฯ ซึ่งมีประมาณ ๑๘๐ ไร่ ว่าควรส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืช การเพาะกล้าไม้ การส่งเสริม

การปลูกป่า เพื่อนำไปสู่การจำหน่าย รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยพะเยามีศักยภาพ     

และความสามารถที่จะทำได้ 

  ๗. รศ. ดร.ชวนี ทองโรจน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะ

เรื่องการทำงานร่วมกัน การบูรณาการกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน      
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ให้เป็นไปตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีผลผลิตที ่เป็นรูปธรรม มีพัฒนาการ             

ทั้งเชงิเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  ๘. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มีข้อเสนอแนะ

เรื่องจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค ที่มหาวิทยาลัยจะนำมาเป็นข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้ 

   ๑) จุดอ่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยจะเป็นการเกษตรแบบดั ้งเดิม 

ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เป็นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่      

ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีโครงการนี้เป็นจำนวนมาก 

   ๒) จุดอ่อนระบบการผลิตทางการเกษตร การปลูกที่ได้ผลผลิตแบบเดิม ๆ ทำให้

เกิดปัญหาในการจำหน่ายผลผลิตที่ล้นตลาดบางผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รัฐบาลได้เข้าไป

ช่วยเหลอืทั้งเรื่องพืชผลการผลติ การประมง ปศุสัตว์ รวมถึงปัญหาเรื่องยางพารา 

   ๓) จุดอ่อนด้านการแปรรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย เพื่อให้ผลผลิต      

เพิ่มมูลค่าและคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้มีการหารือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในเรื่องการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร การช่วยเพิ ่มมูลค่า โดยมีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มาช่วย เรื ่อง            

การประชาสัมพันธ์การตลาด การสร้างช่องทางการตลาดโดยจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ นอกจากนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย ังได ้นำ “3S” มาขับเคลื ่อนร่วมกัน ได ้แก ่ Safety Security และ 

Sustainability และได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น มุ่งเน้นการทำการเกษตร

อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หรือนำมาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป การทำเกษตรแบบยั่งยืน และ

ความมั่นคงทางอาหาร    

  ๙. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ชื่นชมผลการ

ดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง และได้ยกตัวอย่างวิธีการทำการเกษตร การนำ       

องค์ความรู้มาดำเนินงานและบริหารจัดการ เช่น สอบถามผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านการเกษตร        

และการใชบุ้คลากรแบบการจา้งบุคลากรช่ัวคราวแทนการจ้างแบบประจำ            

       ผศ.ดร.บ ุญฤทธ ิ์  ส ินค ้างาม (ร ักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร ์และ

ทรัพยากรธรรมชาต)ิ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมดังนี้ 

  ๑. การเปลี่ยนชื่อศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ง

ที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ จาก ศูนย์

ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ  เป็น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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  ๒. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้มีการทำงานร่วมกันกับคณะต่าง ๆ 

รวมถึงมีการทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในจังหวัดพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ

และมีกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง   

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ มอบมหาวิทยาลัยและคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนนิการ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric 

World University Ranking 2021 

           อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมทิัศน์ (ดร.ชัชวาล วงค์ชัย)

นำเสนอรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Ranking 

2021 ต่อที่ประชุมดังนี้ 

สรุปเรื่อง 

    ด้วย มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric 

World University Rankings ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia:   

UI ) ริเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ภายหลังเป็นที่รู้จักกันในชื่อการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) เพื่อวัดความพยายามเกี่ยวกับความยั่งยืน

ของมหาวิทยาลัย โดยมีความตั้งใจจะดําเนินการสํารวจแบบออนไลน์ เพื่อแสดงให้เห็นโครงการและ

นโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก การรวบรวมและส่งข้อมูลนั้นเป็นไปอย่าง

ตรงไปตรงมา และใช้เวลาในการทํางานของเจ้าหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลในการจัดอันดับกรีน เมตริก 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ จนถึงปัจจุบัน ปี ค.ศ. ๒๐๒๑ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ ๙๕๖ แห่ง      

ทั่วโลก โดยอาศัยเกณฑ์การประเมนิ ๖ ด้าน คือ 

๑. Setting and Infrastructure ที่ตัง้และโครงสรา้งพื้นฐาน (๑,๑๕๐ คะแนน)  

๒. Energy and Climate Change พลังงานและการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ 

(๑,๓๗๕ คะแนน)     

๓. Waste Management การจัดการขยะ (๑,๒๗๕ คะแนน)     

๔. Water Management การจัดการน้ำ (๙๐๐ คะแนน)     

๕. Transportation การขนส่ง (๑,๓๗๕ คะแนน)    
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๖.  Education and Research การศกึษาและวิจัย (๑,๓๒๕ คะแนน) 

         มหาวิทยาลัยพะเยาได้อันดับที่ ๑๒ ของไทย จาก ๓๙ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ

เป็นอันดับที่ ๑๗๑ ของโลก จาก ๙๕๖ มหาวิทยาลัยทั่วโลก (คะแนนรวม ๗,๔๐๐ คะแนน) 

     ดร.ชัชวาล วงค์ชัย (รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์) รายงานผลการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Ranking 2021 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

พะเยาเพื่อทราบ โดยสรุปดังนี้  
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ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้  

  ๑. ศ. (เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชื ่นชม

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University 

Ranking 2021 และได้เสนอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ ้น

ต่อไป 

                ๒. นายโสภณ ทองดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชื่นชมมหาวิทยาลัย

พะเยา ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Ranking 2021 

โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

   ๑) เมื ่อเดือนพฤศจิกายน ได้ร ่วมเดินทางกับคณะรัฐมนตรีเพื ่อเข้าร ่วม          

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26)             

ณ ประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญ

สูงสุดกับการแก้ไขปัญหาการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศและพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศ                       

จึงมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยามีพื้นที่ว่างเป็นจำนวนมาก เหมาะกับการจัดการ         

ก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) เป็นการเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อนำไปสู่         

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หากมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่

การซื้อขายคาร์บอนเครดิต นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีภาคธุรกิจมาเสนอขอใช้

พืน้ที่ปลูกป่าชายเลน โดยมาขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าสู่กระบวนการ
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คาร์บอนเครดิตด้วย และในอนาคตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนให้ส่วนราชการ

ต่าง ๆ ที่มีพื้นที่จำนวนมากมาเข้าร่วมโครงการ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งกำลังหาแนวทางจัดสรรพื้นที่สำหรับปลูกป่าชายเลน  

    ในอนาคตมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถใช้พื้นที่ว่างเปล่าและเข้าร่วมดำเนินการคาร์บอน

เครดิตร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอฝากคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติพิจารณาเตรียมความพรอ้มต่อไป 

    ๓. ดร. วีระชัย ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งว่าได้ขอความ

อนุเคราะห์รองผู้อำนวยการฯ ก๊าซเรือนกระจก ที่เขียนบทความสารานุกรมไทย เกี่ยวกับเรื่องคาร์บอน

เครดิต คาร์บอนซิงส์ การแปรรูปของคาร์บอนที่มีอยู่ในต้นไม้ เพื่อนำมาศึกษาค้นคว้าแล้วจะช่วยแนะนำ

ให้ความรู้กับมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไปได้ 

  ๔. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ช ื ่นชม

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University 

Ranking 2021  

  ๕. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะเรื่อง 

การทำความร่วมมือกับจังหวัดด้วยไม่เฉพาะทำแต่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งจังหวัดพะเยายังถือว่ามีประชากร

น้อยการมีส่วนร่วมช่วยกันลดคาร์บอน เช่น การใช้พลังงานสะอาดพวก Renewable อาจนำไปสู่จังหวัด

ต้นแบบ 

  รศ. ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมดังนี้ 

   ๑. เรื่องคาร์บอน ปัจจุบันคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมกำลังอยู่ในระหว่างดำเนนิการ 

     ๒. มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมกับจังหวัดรณรงค์เรื่องการใช้โซล่า ร์เซลล์ โซล่าร์รูฟ      

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอยู่ 

 

มติ 

  ที ่ประชุมรับทราบ มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของที ่ประชุมไปพิจารณา

ดำเนนิการ 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในรูปแบบดิจทิัล 

           อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (นางสาวกัลวรา ภูมิลา)

นำเสนอใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) ในรูปแบบดิจทิัล ต่อที่ประชุมดังนี้ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการ Digital Transcript: กระบวนการจัดทำ Digital 

Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

ที่ได้มาตรฐาน และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสารรูปแบบกระดาษ           

ลงได้ในระยะยาว รวมถึงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้นิสิต หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะได้รับ

เอกสารอย่างรวดเร็ว ซึ ่งร ูปแบบการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิท ัลจะไม่มี                

การประทับตรานูนของมหาวิทยาลัยบนลายเซ็นของนายทะเบียน แต่จะได้รับการประทับลายเซ็นดิจทิัลและ

มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ ่งหากเอกสารถูกจัดทำขึ ้นโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

เมื่อถูกเปิดอ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat หรือ Adobe Reader โปรแกรมจะแสดงสัญลักษณ์ใบรับรอง

ดิจิท ัลถูกบรรจุในเอกสารในหน้าต่างป๊อบอัพหรือแถบสถานะบนเอกสารในรูปแบบแถบริบบ ิ้น  

สีน ้ำเง ิน และคำประกาศว ่าเอกสารถ ูกร ับรอง โดยมหาว ิทยาล ัยพะเยา (University of Phayao)  

ซึ่งใช้ใบรับรองดิจทิัลที่ได้รับการรับรองจากบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) แทน  

   กระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม ได้มอบเกียรติบ ัตร 

เพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นองค์กรนำการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล 

(Digital Transcript)  และก อ ง บ ร ิ ก า ร ก า ร ศ ึ ก ษ า ขอนำ เ ร ี ยนว ่ า  น ิ ส ิ ตป ั จจ ุ บ ั น และน ิ สิ ต 

ที่สำเร็จการศกึษาแล้วของมหาวิทยาลัยสามารถขอใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) ในรูปแบบดิจิทัล 

ในระบบบริการการศึกษา reg.up.ac.th ได้ตัง้แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา             

            นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา จึงขอเสนอใบรายงานผล

การศกึษา (Transcript) ในรูปแบบดิจทิัล ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ โดยสรุปดังนี้ 
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ทีป่ระชุมได้พิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

   ๑. ศ. (เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา  ได้เสนอแนะเรื ่อง        

การออกใบ Transcript ว่ามหาวิทยาลัยควรออกให้ทั ้ง ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบเอกสาร และรูปแบบ Digital 

Transcript 

                    นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู ้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ออกใบ Transcript ทั้ง ๒ รูปแบบ สำหรับ Digital Transcript สามารถออกได้      

ทั้งกรณีที่นสิิตยังศกึษาอยู่และกรณีผูท้ี่สำเร็จการศึกษาไปแล้วตัง้แต่ ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

                ๒. นายทรงยศ โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะเรื่อง

การตรวจสอบระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศกึษา ว่ามรีะบบการป้องกัน และการ

ตรวจสอบย้อนหลังอย่างไร 

    นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 

มหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา ซึ่งนิสิตสามารถเข้าไป

ตรวจสอบได้ตามขั้นตอนและมีความน่าเชื่อถือ 

  ๒. นายวีระชัย อมรรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามว่า 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภาคเอกชน

หรอืไม่ เพื่อจะได้นำไปประชาสัมพันธ์และเพื่อเตรียมความพรอ้มในองค์กรต่อไป  

   นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  ได้จัดงานแถลงข่าว “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่

ไปกับ Digital Transcript” และประชาสัมพันธ ์การจัดทำเอกสารสำคัญในรูปแบบดิจ ิท ัล โดยมี

บริษัทเอกชนเข้ามาร่วมในการจัดทำเอกสารสำคัญในรูปแบบดิจทิัลด้วย 

 

มติ 

  ที ่ประชุมรับทราบ มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของที ่ประชุมไปพิจารณา

ดำเนนิการ 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๓ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑  เรื ่อง สรุปผลการปฏิบัติตามมติที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา        

ครั ้งที ่ ๗/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั ้งที ่ ๘/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๑๓ 

พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ ๑.๓.๒ เรื ่อง บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับชำระเงิน ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บรษิัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด  

 

มติ 

     ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๑.๓.๓ เรื่อง รายงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาเขตเชียงราย

มหาวิทยาลัพะเยา  

 

มติ 

            ที่ประชุมรับทราบ และมอบวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานข้อมูล

แหล่งที่มารายได้ของวิทยาเขตเชยีงราย ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๔ เรื่อง  ผลการดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการมาตรการการลดภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศกึษาในสถาบันอุดมศกึษาภาครัฐและเอกชน 

 

มติ 

            ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๕ เรื ่อง ผลการดำเนินโครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู ้ (Phayao 

Learning city) 

           

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๖ เรื่อง ผลการประกวดรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research 

Expo 2021 Award) 

 

มติ 

                 ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๗ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของส่วนงาน 

และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

มติ 

                 ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๘ เรื่อง รายชื่ออาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

มติ 

                 ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๙ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ 

                 ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

คร้ังที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

มติ 

            ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมตใิห้การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

     -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นายปฏิพัทธ์  วงค์เรอืง 

               วาระลับ 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (รองศาสตราจารย์) ของ ว่าที่ร้อยตรชีาญคณติ  อาวรณ์ 

               วาระลับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (รองศาสตราจารย์) ของ นายภูวดล  ด้วงโต 

               วาระลับ 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรง

ตำแหน่ง (รองศาสตราจารย์) ของ นายไวพจน์  งามสะอาด 

               วาระลับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๖4  

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

             ๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

แต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔       

                    ๒. มอบกองการเจ ้าหน ้าท ี่  จ ัดทำข ้อบ ังค ับด ังกล ่าว และประสานสำนักงาน               

สภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๖ เรื ่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง ยกเลิกประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ        

เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2554  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

   ๑. อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง 

ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง 

พ.ศ. 25๕4 พ.ศ. ๒๕๖๔  

                   ๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดทำประกาศดังกล่าว และประสานสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปรัชญาการจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ 

   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

         ๑. อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปรัชญาการจัดการศกึษา มหาวิทยาลัย

พะเยา    

 ๒. มอบกองบริการการศึกษาจัดทำประกาศดังกล่าว และประสานสำนักงาน     

สภามหาวิทยาลัยพะเยาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี ้

  ๑. อนุมัติคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง

ตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดังนี้ 

   ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

           (รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ) 

   ๒) อธิการบดี                                          กรรมการ                          

           (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

   ๓) ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา          กรรมการ 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ) 

   ๔) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                        เลขานุการ 

           (นายสมทบ เหล็กสิงห์) 

๕) นายฤกษ์ดี  แก้วเมืองมา                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ๒. มอบกองการเจ้าหน้าที ่ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สิน จัดทำคำสั่ง

ดังกล่าว และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนาม

ต่อไป 

     

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

มติ  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี ้

  ๑. อนุมัติคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง

ตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

   ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

           (นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต) 

   ๒) อธิการบดี                                          กรรมการ                          

           (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

   ๓) ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา          กรรมการ 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ) 

   ๔) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                        เลขานุการ 

           (นายสมทบ เหล็กสิงห์) 

๕) นายนฤบวร  ภิรมย์พลัด                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒. มอบกองการเจ้าหน้าที ่ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สิน จัดทำคำสั่ง

ดังกล่าว และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนาม

ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐  เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

มติ  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี ้

  ๑. อนุมัติคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง

ตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ 

   ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

           (ดร.วีระชัย ณ นคร) 

   ๒) อธิการบดี                                          กรรมการ                          

           (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

   ๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ กรรมการ 

           (รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล) 

   ๔) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                        เลขานุการ 

           (นายสมทบ เหล็กสิงห์) 

๕) นางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒. มอบกองการเจ้าหน้าที ่ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สิน จัดทำคำสั่ง

ดังกล่าว และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนาม

ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

วิทยาลัยการศึกษา 

 

มติ  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี ้

  ๑. อนุมัติคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง

ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศกึษา ดังนี้ 
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   ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

           (ดร.สมเกียรติ ชอบผล) 

   ๒) อธิการบดี                                          กรรมการ                          

           (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

   ๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ กรรมการ 

           (รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล) 

   ๔) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                        เลขานุการ 

           (นายสมทบ เหล็กสิงห์) 

๕) นางสาวธนพร  เรืองเดช                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒. มอบกองการเจ้าหน้าที ่ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สิน จัดทำคำสั่ง

ดังกล่าว และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนาม

ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพิ่มเติม 

 

มติ  

                 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ๒.  มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาประสานกองกฎหมายและทรัพย์สิน 

จัดทำคำสั่งดังกล่าว ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน

ของบุคลากร เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของ  

ส่วนงาน จำนวน ๔ ส่วนงาน 

 

มติ  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบรายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้ได้

ความคิดเห ็นเก ี ่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส ่วนงาน  และมอบให้

คณะกรรมการสรรหาศึกษาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา จำนวน ๔ ส่วนงาน ดังนี้ 

๑) คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๒) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๓) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

๔) วิทยาลัยการศกึษา 

           ๒. มอบหมายให้อธ ิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายและเป้าหมาย           

ของการพัฒนาส่วนงานเพื่อใช้ประกอบการสรรหาแทนสภามหาวิทยาลัย โดยให้คำนึงสถานการณ์และ    

ความต้องการของส่วนงาน และแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาผู ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีและ

ผู้อำนวยการ พิจารณาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหาคณบดีและผูอ้ำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป   

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบผลการพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง                    

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ 

 

มติ 

              ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

  ๑. เห็นชอบผลการพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทคณาจารย์ประจำ 
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  ๒. อนุมัตใิห้แต่งตั้ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคำ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ  ทดแทนตำแหน่งที ่ว ่างลงตามวาระที ่ยังคงเหลืออยู่           

(ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖) 

                      ๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สิน จัดทำคำสั่งและประสาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕  เรื่อง ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา    

จำนวน ๒ หลักสูตร  

 

มต ิ

            ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสถาปัตยกรรม

สร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

๒. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการศิลปกรรมสร้างสรรค์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๑๖ เรื ่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชวีภาพ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มติ  

                      ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       

การส่งเสรมิสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

มติ  

  ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  อนุมัติ เปลี ่ยนแปลงชื ่อหลักสูตร จาก หลักสูตร          

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็น หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565                      

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โครงการความร่วมมือภาครัฐ         

และเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม 

 

มติ  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับปรุงแผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โครงการความร่วมมือภาครัฐและ

เอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม 

 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๑๙ เรื ่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โครงการความร่วมมือภาครัฐ            

และเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม 

 

มติ  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับปรุงแผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โครงการความร่วมมือภาครัฐและ

เอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ เรื่อง ขออนุมัติการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น โครงการหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-degree program) ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรอืองค์กรวิชาชีพ จำนวน ๒ หลักสูตร 

 

มติ  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น โครงการหลักสูตร

ระยะสั้น (Non-degree program) ที่มคีวามร่วมมอืกับหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี ้

  1. โครงการหลักสูตรระยะสั้น “การนวดน้ำมันเพื่อสุขภาพ” 

  2. โครงการหลักสูตรระยะสั้น  “การวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข” 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร 

 

มติ  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตเิปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร 

ดังนี ้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

3.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

4.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 

5.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศกึษา หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2564 

 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๒๒ เรื ่อง ขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน ๑๓ หลักสูตร 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑๓ หลักสูตร ดังนี้ 

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
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3.  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

4.  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

6.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการเงนิและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการเรียนการสอน 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

            10. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

           11. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

                       12. หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

                      13. หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ

ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

มติ 

       ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับปรุงแผนการศกึษา การจัดการศึกษาหลักสูตร

ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25๖๔ 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตปิรับปรุงแผนการศกึษา การจัดการศกึษาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                             

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง       

พ.ศ. 2564 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตปิรับปรุงแผนการศกึษา การจัดการศกึษาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร       

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ

ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และ

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับปรุงแผนการศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตร        

ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตร

บัญชีบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สำหรับนสิิตรหัส 62 เป็นต้นไป 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับแผนการศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สำหรับนิสติรหัส 62 เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๘ เรื ่อง ขออนุมัติเพิ่มกลุ่มวิชาเอกเลือกในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเพิ่มกลุ่มวิชาเอกเลือกในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๙ เรื ่อง ขออนุมัติใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565        

กับหลักสูตรระดับปรญิญาตรทีี่รับนสิิตเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565       

กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับนิสิตเข้าศกึษา ปีการศกึษา 2565 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๓๐ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

มติ 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดังนี ้

1. จาก รายวิชา 122130 ธุรกิจเบื ้องต้น 3(3-0-6) เป็น รายวิชา 122110          

ธุรกิจเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

2. จาก รายวิชา 128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) เป็น รายวิชา 128110            

หลักการตลาด 3(3-0-6) 

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก หลักสูตร           

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (แผน ข) 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับปรุงเงื ่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

(แผน ข) 

 

 

 

 

 

 



- 50 - 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๓ เรื่อง ขออนุมัติจัดการศึกษาในลักษณะอื่น โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศกึษาไทย  

หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติจัดการศึกษาในลักษณะอื่น โครงการผลิตบัณฑิต

พันธุ ์ ใหม่และกำลังคนที ่มีสมรรถนะสูง เพื ่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูป

อุดมศึกษาไทย หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๔  เรื ่อง ขออนุมัติบรรจุการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด

การพลังงานและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติบรรจุการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๓๕ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  

นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564   

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ เลื ่อนแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 จาก ปีการศกึษา 2564 เป็น ปีการศกึษา 

2565 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๖ เรื ่อง ขออนุมัติเลื ่อนแผนการเปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 

ปริญญา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2564 และหลักส ูตรว ิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ิชาว ิศวกรรมคอมพิวเตอร์           

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 

ปริญญา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564       

จาก ปีการศกึษา 2564 เป็น ปีการศกึษา 2566        
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ระเบียบวาระที่ ๔.๓๗ เรื ่อง ขออนุมัติเลื ่อนแผนการเปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 

ปริญญาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. 2564 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 

ปริญญา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564          

จาก ปีการศกึษา 2564 เป็น ปีการศกึษา 2565   

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๘ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมการผลิตและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2564 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ เลื ่อนแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2564 จาก ปีการศึกษา 2564 เป็น ปีการศึกษา 2565 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ            

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง สภากายภาพบำบัดให้ความเห็นชอบหลักสตูรกายภาพบำบัดบัณฑติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

มติ  

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการดำเนินงานโครงการ

สนับสนุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Community based Technology 

and innovation Assistance Project: CTAP)  ระหว ่าง สำนักงานพัฒนาว ิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง จดหมายมาตรฐานของข้อตกลงระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนา

แห่งสหประชาชาติ (UNDP) กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ

นโยบายประเทศไทย เมื่อ UNDP ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรดำเนนิการ 

 

มติ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องอื่น ๆ  

 ๑. ศ. (พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอแนะ

เรื่องการเปิดหลักสูตรอนุปริญญาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากมหาวิทยาลัยหลาย

แห่งได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาของคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดยที่ได้นำหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไปหารือกับดร.ถวัลย์           

รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่ามหาวิทยาลัยพะเยามีความพร้อมเรื่องหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับ และเมื่อนิสิตเรียนจบแล้วสามารถใช้วุฒิอนุปริญญาสมัคร

สอบใบอนุญาตทนายความได้ จะทำให้เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจและมีผู้มาเรียนเพิ่มมากขึ้น 

      รศ. ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 

ในเรื่องนี้ได้มอบคณบดีคณะนิติศาสตร์ ไปศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน            

หลักสูตรอนุปริญญาดังกล่าว และเตรียมการสำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาของ

มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
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 ๒. ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะ

เรื ่องการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ           

สยามบรมราชกุมาร ีซึ่งทรงรับเชญิทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

       ๑) เสนอให้ผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้รายงานผลการ

ดำเนินงานความก้าวหน้า และตอบข้อซักถาม 

     ๒) การจัดเตรียมสถานที่ เช่น การจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานที่

สำคัญด้านต่าง ๆ ของศูนย์ฯ และเสนอใหม้ีผู้จดบันทึก เมื่อท่านมีรับสั่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ 

เพื่อนำไปดำเนนิการต่อไป 

 ๓. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ แจ้งเรื่องการ

ที่ได้รับหนังสือร้องเรียน จากบริษัท พี เอ็น เอส ไซน์ จำกัด เรื ่องหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา       

และการสรา้งฐานพระนาคปรก โดยขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความคบืหนา้ในเรื่องนี้ดว้ย  

                             จากนั้น ศ. (พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา         

ได้ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องความคืบหน้ากรณีข้อพิพาท บริษัท พี เอ็น เอส ไซน์ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการ

เรียบร้อยแลว้ และจะได้รายงานต่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทราบในที่ประชุมต่อไป 
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        ประธานที ่ประชุมนัดประชุมครั ้งต ่อไป  ว ันเสาร์ท ี ่  ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕              

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น. 

 

 

            นางกฤษณา แปงณีวงค์          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา           ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม            ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

             รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ 

                                                                          เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

                                                                              ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 


